

สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้มาประชุมประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้างานทุกงาน รวมทั้งสิ้น ๔๔ คน เมื่อที่ประชุมพร้อม นายประภัสร์ ภูเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม สรุปรายละเอียด การประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คือ การสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และพิธีทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย

- การปฏิบัติหน้าที่ช่วงวันหยุดเทศกาล การตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด การปฏิบัติหน้าที่ของงานรักษาความสงบและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองการแพทย์ ตั้งจุดตรวจบริเวณ ริมนนด่านหน้า กองการแพทย์และบริเวณลานกิจกรรมสวนน้ำพุช้างแถมหาวัน ได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมา เป็นอย่างดี โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วยด้วย ในปีนี้จัดเป็นปีแรกต่อไปในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์จะมีการตั้งจุดตรวจเช่นกัน และให้ดำเนินการจัดอบรมโครงการตำรวจบ้าน ในการตั้งจุดตรวจ ในช่วงเทศกาล เพื่อรณรงค์เมาไม่ขับ หรือเพื่อบริการประชาชน

-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาลสันปายางหนองม กำหนดการ เวลา๐๘.๓๐ น. พิธีเปิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และมีการแสดงจากโรงเรียนในสังกัด สถานที่จัดกิจกรรมของแต่ละกองงานให้ดูตามแผนผังที่กองการศึกษา การแต่งการด้วยเสื้อสีขาว

/กิจกรรม...

-กิจกรรมวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ในปีนี้มีครูดีเด่นจำนวน ๒๒ ท่าน โดยการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง

- การลงพื้นที่ตลาดถนนคนเดิน ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยได้มอบหมายให้กองการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักปลัดเทศบาล โดยขอความร่วมมือให้พนักงานแต่ละกองส่งตัวแทนมาร่วมเพื่อลงพื้นที่ กองละ ๖ คน โดยส่งรายชื่อให้สำนักปลัดภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อจัดกลุ่มและนัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม ๓๖

-เจ้าหน้าที่ ที่ลงพื้นที่ถนนคนเดิน จะได้รับเอกสารเพื่อสอบถามโดยกรอกตามประเภทสินค้า ต้องมีภาพถ่ายผู้ค้าประกอบเอกสารด้วย รายละเอียดและขั้นตอนในวันอบรมเจ้าหน้าที่จะแจ้งอีกที่ทั้งวิธีการตรวจสอบน้ำมันใช้ซ้ำ

- ในการประชุมครั้งนี้ กองคลัง งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่บังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

ปิดประชุมเวลา

๑๑ . ๕๐ น.